

ปฏิทินข่าวภาคใต้

ปราโมทย์ กระทบ

รวบรวมจาก น.ส.พ.เช่น มติชน ไทยรัฐ และข่าวท้องถิ่นภาคใต้

พฤษภาคม

ชาวบ้านร่วม ๒๐๐๐ คนนำโดย นายไพโรจน์ ศาสณิกบาลได้ชุมนุมที่ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอยะลา เรียกร้องให้ทางราชการจับกุมและ ลงโทษทหารพรานที่ข่มขืนและฆ่าสองแม่-ลูกที่บ้านฆอรอลาแม ต.ปะแต อ.ยะลา พร้อมทั้งให้ชดใช้ค่าเสียหาย และให้ย้าย กองร้อยทหารพรานออกจากพื้นที่ด้วย

๕

กรณีการเชิญองค์ทะไลลามะเยือน เมืองไทยเพื่อกิจการทางพุทธศาสนา ณ สวนโมกขพลารามโดยมุสลิมอิเสรีเยร์โก-เศศ และจัดเป็นข้อขัดแย้งระดับชาติขึ้น เมื่อรัฐบาลจีนแสดงเจตนาชัดเจนไม่เห็น ด้วย แต่ท้ายที่สุดข้อขัดแย้งก็สงบลงได้ เมื่อท่านพุทธทาสได้แสดงทัศนะไม่เห็น ด้วยกับการเชิญองค์ทะไลลามะมาที่ สวนโมกข์

๖

ครูปริชา แซ่ลิ้ม ครูโรงเรียนบำรุง-วิทย์ อ.ระแงะ นราธิวาส ถูกคนร้าย จำนวน ๕ คนนำโดย นายยูโซ๊ะ แวชาแม จับตัวไปเรียกค่าไถ่ และถูกกลุ่มโจร ฆ่าตายในวันที่ ๙ พ.ค.

๑๓

สืบเนื่องมาจากปัญหาครูปริชา แซ่ลิ้มถูกจับเรียกค่าไถ่แล้วถูกฆ่าตาย ในที่สุดจนเป็นเหตุให้โรงเรียนต่าง ๆ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เรียน ต่อเนื่องกันเป็นเวลาร่วมสองสัปดาห์ สมาชิกผู้แทนราษฎรจึงได้เสนอวาระด่วน เกี่ยวกับความปลอดภัยในภาคใต้เข้าสู่ สภา และได้รับการสนองตอบด้วยการ ตั้งกรรมวิธีการศึกษาเรื่องนี้เป็นการด่วน

๒๑

โรงโม้หินใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้ หยุดดำเนินการ เพราะมีปัญหาเกี่ยว-

กับการขออนุญาตระเบิดและย่อยหิน เป็นเหตุให้งานก่อสร้างในภาคใต้ประ-สพปัญหาขาดแคลนวัสดุการก่อสร้างตาม มาด้วย

๒๔

มีพิธีเผาศพครูปริชา แซ่ลิ้ม ได้มี ตัวแทนครูจากหน่วยงานต่าง ๆ ในภาค ใต้ ไปร่วมงานศพที่นราธิวาสอย่างคับคั่ง และก่อนหน้าวันเผาศพสามวันทางตำรวจ สามารถจับคนร้ายคือ นายเวยูโซ๊ะ แวชา-แม ๑ ใน ๕ ของผู้ต้องหาส่งให้ศาล ตัดสินให้ประหารชีวิตแต่ลดโทษเป็น จำคุกตลอดชีวิตเนื่องจากผู้ต้องหาไร้ สาราภาพ

๒๔-๒๕

มอ.ปัตตานีร่วมกับสำนักงานคณะ-กรรมการการศึกษาเอกชน (สช) ได้จัด ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอน ศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๓๐๐ คน ณ โรงแรมมลายการ์-เด็นส์ ปัตตานี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครง-

ปฏิทินข่าวภาคใต้

การส่งเสริมการสอนภาษาไทยในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

๒-๓

นพิตติ วัฒนศิริธรรม

๒๕

กองกำลังในอำเภอสุคีริน นราธิวาสทั้งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ตชด.ที่ ๔๔๖ ได้เข้าจับกุมชาวมาเลเซียจำนวน ๓ คน พร้อมอุปกรณ์มูลค่าประมาณหนึ่งล้านบาท ในข้อหาลักลอบตัดไม้บริเวณแนวชายแดน ไทย-มาเลเซีย ในต.ภูเขาทอง อ.สุคีริน นราธิวาส

๓๐

ได้มีการลงนามในความตกลงว่าด้วยรัฐธรรมนูญและร่างกฎหมายอนุมัติการจัดตั้งองค์การร่วมระหว่างไทย-มาเลเซียเพื่อพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจที่ทับซ้อนกันอยู่โดยมีหลักการว่าเอกชนที่เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวต้องเสียค่าภาคหลวงให้รัฐบาลไทยและมาเลเซีย

๑๐ %

๑๐

มิถุนายน

กลุ่มผู้ประท้วงที่มีสยิดกรือเซะได้ทำร้าย พ.ต.ท.ประเสริฐ สัสดีพันธ์ รองผู้กำกับจังหวัดปัตตานีจนได้รับบาดเจ็บสาหัส เนื่องจากได้เข้าไปสังเกตการณ์ในบริเวณที่ชุมนุม (ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๓๒ ในลักษณะชุมนุมทุกวันศุกร์) ทางราชการจึงได้ออกหมายจับกลุ่มแกนนำทั้งหมดที่ก่อความไม่สงบในครั้งนี้นี้ซึ่งมี นายศรายุทธ สกฤษสันติศาสตร์ และ นายไพโรจน์ ศาสตราภิบาล เป็นหัวหน้า

๕

มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ภูเก็ต นอกจากให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ ๗ ของมหาวิทยาลัยแล้ว ยังเห็นชอบต่อการที่มหาวิทยาลัยจะไปเปิดวิทยาเขตใหม่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑๐

สมาชิกสภาจังหวัด กำนันและผู้ใหญ่บ้านในเขตอำเภอพุนพิน ทำฉาง

โซยา ท่าชนะ เคียนซาและคีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี กลุ่มสนับสนุนการสร้างเขื่อนแก่งกรังนำโดยนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ส.ส.สุราษฎร์ธานี ได้ยื่นหนังสือซึ่งเป็นข้อมูลและรายชื่อผู้สนับสนุนการสร้างเขื่อนผ่านคุณหญิงสุพัตราเพื่อเสนอที่ประชุมกรม.หากมีการทบทวนเรื่องนี้เนื่องจากกระแสการคัดค้านของฝ่ายต่อต้านการสร้างเขื่อน

๑๑

เกิดระเบิดบริเวณขนส่งจังหวัดปัตตานี ทำให้หวาดเกรงว่าสืบเนื่องจากการที่ทางราชการดำเนินการเฉียบขาดกับการชุมนุมที่มีสยิดกรือเซะ แต่ข่าวยืนยันว่าเกิดจากการขัดแย้งในหน่วยงานเอง

๑๔

คณะกรรมการป.ป.ป. ได้เชิญ นายไพจิตร โรจนวานิช อดีตอธิบดีกรมธนารักษ์และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการพัฒนาท่าฉัตรชัยที่เกิดขึ้นในฐานะผู้รู้ข้อเท็จจริง เนื่องจากโครงการนี้ได้รับการคัดค้านจากชาวภูเก็ต

ปฏิทินข่าวภาคใต้

๑๕

พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ รมต.กระทรวงเกษตรฯ ได้ประชุมเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรธรณี กรมที่ดิน กรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว กรณีโรงโม่หินภาคใต้หยุดงาน โดยที่ประชุมมีมติระยะสั้นจะเสนอกรม.อนุมัติอายุประทานบัตรโรงโม่ที่มีปัญหาที่มีอายุ ๕ ปี ตั้งแต่ ๑๙ มิย. ๒๕๓๓-๒๕๓๘ ส่วนระยะยาวจะเสนอ กรม.กำหนดนโยบายการอนุญาตประทานบัตรในแต่ละพื้นที่ใหม่

๑๖-๑๗

กลุ่มคณะที่ปรึกษานัดชุมนุมเพื่อเผยแพร่หลักคำสอนในศาสนาอิสลามซึ่งเดิมกำหนดจะจัดที่จังหวัดยะลาได้เปลี่ยนไปจัดที่บริเวณสนามโรงเรียนเอ็งเส็งสามัคคี อ.หาดใหญ่แทนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเข้าใจผิดจากกรณีการชุมนุมของชาวมุสลิมอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งก่อความวุ่นวายที่มีสียัดกรือเซะเมื่อตอนต้นเดือน

๒๓

ชาวบ้านจากหมู่บ้านต่าง ๆ ในจังหวัดระนองประมาณ ๓๐๐ คนได้ไปชุมนุมที่ทำเรือจ้างสะพานปลาเพื่อขอให้องค์การสะพานปลายกเลิกการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ที่ปิดท่าเรือจ้างซึ่งเท่ากับปิดเส้นทางสัญจรของชาวบ้านในบริเวณนั้น

๒๕

กลุ่มคนร้ายจำนวน ๘ คนขับรถกระบะบุกจับตัวนายบุญชัย อาภีทรานุสรณ์ พนักงานบริษัทยูนิริบเบอร์ เขตอ.วอเนพิบูลย์ นครศรีธรรมราชเพื่อเรียกค่าไถ่

กรกฎาคม

๒

รัฐบาลโดยกระทรวงการต่างประเทศได้ถ่ายทอดสดพิธีหัจญ์จากนครเมกกะให้ชาวไทยมุสลิมได้รับชมซึ่งเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ทั้งนี้เนื่องจากปีนี้ชาวไทยมุสลิมเป็นจำนวนมากที่ตั้งใจ

จะไปแสวงบุญที่เมกกะในพิธีหัจญ์ระหว่างวันที่ ๑-๖ กรกฎาคมต้องงดค้างเพราะมีปัญหาเรื่องการเดินทาง

๓

กรณีการสร้างเขื่อนแก่งกรุงเข้าสู่ที่ประชุม ครม.อีกครั้งหนึ่งเพื่อพิจารณาข้อมูลจากทั้งฝ่ายสนับสนุนให้สร้างโดยมีรมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ดร.อนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ ผู้ดูแลการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นกำลังสำคัญกับฝ่ายคัดค้านซึ่งมีทีมงานบ้านพิษณุโลกเป็นผู้สนับสนุน

๔-๖

พล.ต.ท.ประทีป ลั่นติประภพ ได้ไปตรวจสภาพเกาะพีพีแล้วเสนอให้ปิดตามรีสอร์ททั้งหลายบนเกาะที่ทำลายธรรมชาติ

๕

ตัวแทนครูจาก ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ประมาณ ๒๕ คนโดยมีนายเชียรวิทย์ อุทธีรงค์ ประธานสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนเป็นประธานได้ประชุม

ปฏิทินข่าวภาคใต้

ร่วมกันที่ห้องประชุมสำนักงานเขตการศึกษา ๒ จังหวัดยะลาเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่กรือเซะได้ข้อสรุป ๓ ประการด้วยกันคือให้รัฐบาลรีบจับกุมตัวคนร้ายกรณีนี้ให้รัฐกำหนดมาตรการสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ให้ชัดเจน และเรียกร้องให้ชาวบ้านช่วยกันแจ้งเบาะแสของคนร้ายแก่เจ้าหน้าที่

๑๒

นายเซเขต มัสรี เอกอัครราชทูตองค์การปลดปล่อยปาเลสไตน์ (พีแอลโอ) ประจำประเทศเวียดนามได้เข้าพบรมช.กระทรวงการต่างประเทศของไทย และได้ยืนยันว่าพีแอลโอไม่ได้สนับสนุนการก่อการร้ายในภาคใต้ของประเทศไทย

๑๖

กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๑๑ นครศรีธรรมราชได้ประชุมหน่วยกำลังในสังกัดเพื่อปรับแผนกวาดล้างโจรเรียกค่าไถ่พร้อมกัน ๖ จังหวัด ได้แก่

นครศรีธรรมราช พัทลุง กระบี่ ตรัง สงขลา และยะลา โดยตั้งเป้าไว้ว่าจะใช้เวลา ๓๐ วัน

๒๖

ฟุตบอลโตโยต้าไมตี้เอ็กซ์รอบชิงชนะเลิศที่สนามศุภชลาศัยระหว่างทีมเมืองใต้ทั้งคู่คือทีมพัทลุง กับทีมสุราษฎร์ธานี ผลปรากฏว่า พัทลุงชนะ ๑-๐ ได้รับรางวัลหนึ่งแสนบาท พร้อมรถโตโยต้ากระบะ ๑ คัน และนักเตะยอดเยี่ยมได้แก่ สมนึก สุวรรณรัตน์ มิดฟิลด์ทีมพัทลุง

๒๘

หลังจากได้ดำเนินการคัดค้านสร้างเขื่อนแก่งกรุงมาโดยตลอดด้วยวิธีการต่าง ๆ แล้ว นักศึกษากลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑๖ สถาบันได้ประชุมตัวแทนนักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางมาตรการและแนวทางการเคลื่อนไหวและผลักดันให้เกิดผลต่อการประชุม

กรม.ตัดสินเรื่องนี้ ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม

๓๑

กรม.ประชุมพิจารณาตัดสินข้อขัดแย้งเรื่องการสร้างเขื่อนแก่งกรุงที่สุราษฎร์ธานีซึ่งยึดเยื่อมาแรมปีขณะที่หน้าทำเนียบมีทั้งมือของกลุ่มสนับสนุนและกลุ่มคัดค้านท้ายที่สุด กรม.มีมติให้หาข้อมูลเพิ่มเติมโดยใช้เวลา ๖-๑๒ เดือน

สิงหาคม

๒-๔

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้มอบให้จังหวัดปัตตานีเป็นเจ้าภาพจัดงานวัฒนธรรมสัมพันธ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ สนามศักดิ์เสนีย์ อ.เมือง ปัตตานี มีการจัดนิทรรศการของศูนย์การศึกษาเกี่ยวกับภาคใต้ มอ.ปัตตานี การแข่งขันกีฬาพื้นเมือง การสาธิตของ ๕ จังหวัดชายแดน

ปฏิทินข่าวภาคใต้

๘

ตำรวจได้ทำการจับกุมพระสื่อ-
สิงห์ประสงค์เจ้าอาวาสวัดทุ่งโพธิ์ ต.ควน-
เกย อ.ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช ใน
ข้อหาเป็นหัวหน้ากลุ่มโจรจับตัว
นายบุญชัย อภัทธานุสรณ์ พนักงาน
บริษัทยูนิรับเบอร์ไปเรียกค่าไถ่ เมื่อ
๒๕ มิ.ย.ที่ผ่านมา

๑๖

คนร้ายไม่ทราบจำนวนวางระเบิด
รางรถไฟระหว่างสถานีลาโละกับสถานี
รีอเสาะทำความเสียหายกับรางรถไฟเป็น
ระยะทางประมาณ ๒๐ เมตรใกล้ที่
เกิดเหตุพบศพนายสุไลมาน มะราเป๊ะถูก
สะเก็ดระเบิดมีบาดแผลลึกขาดทั่วตัว
เข้าใจว่าเป็นผู้วางระเบิดดังกล่าวแต่เกิด
ความผิดพลาดในการปฏิบัติการ

๑๖

พล.อ.สุนทร คงสมพงษ์ผู้บัญชา-
การทหารสูงสุดในฐานะผู้แทนฝ่ายไทย
ร่วมกับเต็งกู อาหมัด ริทธาฮุดดิน รมต.
กระทรวงกลาโหมผู้แทนฝ่ายมาเลเซีย
ได้ร่วมกันเป็นประธานเปิดพิธีปล่อยแพ

ขนานยนต์อย่างเป็นทางการ ที่นราธิวาส
ระหว่างบ้านตาบา อ.ตากใบ กับเป็งกาสัน
กูโบร์ รัฐกลันตัน

๑๘

ที่โรงแรมแกรนด์การ์เด้นส์ อ.สุ-
โหงโกลด นราธิวาสมีการประชุมหารือ
ตัว ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับผู้
ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อ
พิจารณาแนวทางการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ
พิเศษในสามจังหวัดเนื่องจากบริเวณ
ดังกล่าวยังมีปัญหาความปลอดภัยสูงจึง
ควรให้สิทธิพิเศษ เช่นสิทธิการนำเข้า
สิทธิการผ่อนผันภาษีเพื่อดึงดูดนักลงทุน
ไปลงทุนในพื้นที่ดังกล่าว

๒๑-๒๖

ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสงขลาซึ่ง
อยู่ในความรับผิดชอบของวิทยาลัยครู-
สงขลาได้รับเลือกจากสำนักงานคณะ-
กรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ให้เป็น
ตัวแทนประเทศไทยนำวัฒนธรรมพื้น
บ้านไทย ไปเผยแพร่ในงานมหกรรม
วัฒนธรรมพื้นบ้านครั้งที่ ๑๖ ที่เมือง
ไฟร์เบิร์ก ประเทศสวีตเซอร์แลนด์

๒๒

ตำรวจปัตตานีได้ทำการจับกุม
นายหะยีแม บือติง หนึ่งในกลุ่มผู้ต้องหา
กรณีการชุมนุมประท้วงที่มีสียัดกรือเซะ
ขณะที่หลบไปรักษาตัวที่อำเภอสายบุรี
รวมผู้ต้องหาที่จับได้ทั้งหมดในคดีนี้
๓ คน โดยนายนิโซะ นิเลาะ และนายหะ-
ยีแม ตูอาถูกจับกุมไปก่อนแล้ว

๒๗

รัฐบาลประกาศปรับ ครม.เป็น
รัฐบาลชาติชาย ๒ มีรัฐมนตรีจากภาคใต้
ถูกปรับเปลี่ยน ๒ ท่านคือ นายชวน
หลีกภัย ส.ส.จังหวัดตรัง เปลี่ยนจาก
ตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีเป็น รมต.
กระทรวงเกษตรฯ นายภิญญา ช่วยปลอด
ส.ส.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ถูกปลดออกจาก
ตำแหน่งรมช.กระทรวงพาณิชย์

๒๘